



28 เมษายน วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

67 ปี มศว

ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000
ภายใน 15666 โทรศัพท์/โทรสาร 02-259-6172

จากหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน ฉบับประจำวันที 19 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2559 หน้า 18 มูลค่าข่าว 443,160.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>



ว่าที่นักข่าวเลือดใหม่

'ป๊อ' ธาราทิพย์ พิพัฒน์

นิสิต มศว



Campus Talk

บ่อยครั้งที่ต้องเลือกทางเดินชีวิต หลายคนยังเคืองค้าง ย่ำอยู่กับที่ ไม่รู้จะก้าวเดินไปในทิศทางใด แต่ไม่ใช่กับเธอคนนี้ **'ป๊อ ธาราทิพย์ พิพัฒน์'** จากคณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ออกเดินทางตามล่าความฝันบนเส้นทางผู้ประกาศข่าวตั้งแต่วัยเยาว์ และในตอนนี้เธอก็ประสบความสำเร็จไปอีกขั้น ติด 1 ใน 6 คนโครงการของ Thai PBS 'Gen C Reporter' นักข่าวพลเมืองรุ่นใหม่

นักล่าฝันวัยเยาว์

ตั้งแต่จำความได้ป๊อเป็นเด็กขี้อาย ถึงแม้ว่าแม่จะผลักดันให้ทำกิจกรรมต่างๆ อยู่บ่อยครั้ง เธอก็ยังรู้สึกไม่มั่นใจ แต่ใครจะเชื่อว่าเพียงแค่เหตุการณ์เล็กๆ ที่เกิดขึ้นตอน ป.3 จะเป็นจุดพลิกผันและสร้างผู้ที่ประกาศข่าวนี้ได้

"วันภาษาไทยจำได้ว่าคุณครูที่ชื่อมยุรี ให้ป๊อขึ้นไปอ่านกลอนบทหนึ่ง เพราะในวันนั้นไม่มี

ใครกล้าขึ้นเวที แล้วป๊อที่ท่องกลอนบทนี้ได้ ตอนแรกตกใจ ไม่คิดว่าจะทำได้ แต่พอตอนอ่าน เห็นทุกคนหยุดฟังด้วยความตั้งใจ อยู่ดีๆ ก็เกิดแรงบันดาลใจขึ้น และรู้ว่านี่แหละความสุข จากนั้นก็ได้เป็นพิธีกรเสียงตามสายของโรงเรียน นำสวดมนต์ ประกวดทอล์กโชว์ระดับเขต ได้รับรางวัลชนะเลิศ"

อุปสรรคแรกเกิดขึ้นเมื่อเข้าสู่มัธยม ไม่มีใครเห็นความสามารถของเธอและมอบโอกาสในการพูดได้ ถ้าเป็นคนอื่นอาจถอยหลังและก้มหน้าก้มตาเรียนเหมือนเด็กทั่วไป แต่ป๊อไม่ เธอสร้างโอกาสเอง

"ตอนที่จับกลุ่มทุกคนจะเกี่ยวกันเป็นคนนำเสนอ ป๊อเลยเสียสละ แล้วคุณครูก็เห็นแววว่านำเสนอได้ดีก็เลยเรียกไปเข้าร่วมภาษาไทยตั้งแต่ ม.1 นั่นทำให้ได้รับโอกาสในการพูดอยู่เรื่อยๆ"

ม.4 ชีวิตพลิกผันอีกครั้ง เมื่อเธอได้เรียนสายวิทย์-คณิตและเริ่มใช้แว่นระหว่างสิ่งที่เรียน

กับสิ่งที่ชอบ ประกอบกับ ว.ร.บูรณะรำลึกเน้นการเรียนเป็นหลัก ใครทำกิจกรรมจะถูกลงว่าเป็นเด็กที่ไม่ค่อยเรียนหนังสือ เธอเลยตั้งหน้าตั้งตาเรียน จนสอบติดดาราศาสตร์โอลิมปิก แต่ความจริงแล้วการพูดทำให้เธอมีความสุขมากกว่า "จำได้ว่าตอน ม.3 เคยทำสื่อทดลองกับที่บ้านไว้ หากสอบได้สายวิทย์ในช่วงมัธยม พอ ม.6 ป๊อจะมีโอกาสในการเลือกคณะด้วยตนเอง ซึ่งป๊อชอบได้แทบทุกคณะเลยนะ วิศวกรรม สาธารณสุข แพทย์ทุกมหาวิทยาลัย แต่ป๊ออยากทำงานข่าวอยากเป็นพิธีกรเลยจึงตรงนั้นกลับ มศว คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารมวลชน"

เส้นทางความเป็นผู้ประกาศข่าว

หลังจากได้เข้าสู่ มศว ป๊อก็เริ่มศึกษาว่ามีกิจกรรมอะไรบ้าง โดยเธอเริ่มจากการออกติช



E: หัวข่าว.doc 7/21/2016 8:18:14 AM

เป็น DJ มหาวิทยาลัย ได้ทำงานร่วมกับ PRswu ได้รับโอกาสเป็นพิธีกรประชาสัมพันธ์เสียงตามสายมาเรื่อยๆ

“ตัดกลับมาที่คณะ เป็นที่ร่วมตัวของนักพูด

จากหลายที่ ปีวก็นั่งคิดว่าจะทำอย่างไรให้คนอื่นมองเห็นและได้รับโอกาสในการแสดงความสามารถ ดังนั้น ในคาบแรกของการเรียนมหาวิทยาลัยที่อาจารย์ให้ออกมาแนะนำตัว ไม่มีใครกล้า ปีวเสนอตัวเลยคะ โดยการแนะนำตัวเป็นภาษาใต้ ผลตอบรับคือเพื่อนๆ และอาจารย์ชอบกันใหญ่เลย”

“อาจารย์ท่านหนึ่ง แกบอกปีวว่า ถ้าเราอยากจะทำอะไร ต้นทุนชีวิตเราไม่ได้มีเท่าคนอื่น ไม่ได้เกิดมาเก่ง เราต้องออกตามหาตัวเอง ชอบอะไร อยากทำอะไร เอาตัวเองไปใกล้สิ่งนั้นให้มากที่สุด”

ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยของปีวได้ผ่านงานพิธีกรเล็กๆ ในวิชาเอก ไปจนถึงงานใหญ่ระดับ

มหาวิทยาลัยอย่าง งานปฐมนิเทศ และงาน FRESHMEN NIGHT ซึ่งทั้งสองงานเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ปีวได้ทำงานอีกหลายงานในมหาวิทยาลัย

นอกจากเวทีใน มศว เธอก็มีเวทีนอก โดยเวทีแรกที่เธอประกวดคือ **ไออิซี เอ็มซี เซิร์ช ปี 5** ถึงแม้จะไม่ผ่านออกดิสก์แต่ก็ได้ประสบการณ์กลับมา ทำให้รู้ว่าพลาดตรงจุดไหนบ้างและเรียนรู้การยอมรับความพ่ายแพ้ รวมถึงได้ศึกษาคู่แข่ง

“หลังๆ เริ่มประกวดถึง **มี Voice TV** โครงการ **เสียง สื่อ คิด** เข้ารอบ 100 คน แต่พลาดตรงที่ปีวไม่ได้เรื่องภาษา, **MCOT** คนข่าวหน้าจอ ปีวเข้ารอบออกดิสก์ 10 คนสุดท้าย และล่าสุด คือ **โครงการของ Thai PBS 'Gen C Reporter'**”

“นอกจากการให้เสนอข่าว กรรมการก็ถามข้อมูลส่วนตัว พอรู้ว่าเป็นคนใต้ ก็ให้จัดรายการเป็นภาษาใต้ ปีวว่าที่นี้ค่อนข้างแน่นทัศนคติ จำได้เลยว่าคุยกับกรรมการเกือบชั่วโมง พอประกาศผลมาก็ติดหนึ่งใน 6 คนที่ได้เข้าร่วมโครงการจากทั้งหมด 40 กว่าคน จะได้เป็นพิธีกรรุ่นใหม่ของนักข่าวพลเมือง ซึ่งจะมีผลงานออกมาในเดือนสิงหาคมคะ”

เทคนิคการเรียนแบบปีว

“ไม่จำเป็นต้องเรียนให้เก่งมากแต่จะต้องเรียนให้สามารถนำไปใช้ได้ ไม่งั้นไม่เกิดผล ปีวเลือกทำกิจกรรมควบคู่ไปด้วย แต่ก็จะไม่ทำให้การเรียนเสีย เพราะสัญญากับแม่ไว้แล้วว่า จะคว้าเกียรติยศมาให้ได้ทั้งที่ทำการกรรมนี้แหละ”

ปัจจุบันนี้ปีวได้เกรดรวมอยู่ที่ 3.4 ซึ่งเขาคาดการณ์ว่าได้รับเกียรติยศอันดับ 2 แน่แน่นอน

“ปีวอ่านปกติและเรียนในห้องเรียน ก่อนสอบก็จะมีเวลาให้กับตัวเอง **ทำเป็น Mind map** รอบแรกอ่านผ่านตาว่าได้อะไรบ้างแล้วเขียนในสมุดเล็กๆ เป็นเนื้อหาสรุป รอบสองอ่านจากที่สรุป มาสรุปอีกรอบในแผ่นกระดาษ จากนั้นก็เอามาแตกเป็น **Mind map** ว่ามีหัวข้ออะไรบ้างก่อนสอบก็จะพกแค่นี้ไปเลย”

“หลังจากเรียนจบคิดว่าจะไป **Work and Travel** ที่อเมริกา แล้วก็ต่อโทและเอกทางด้านสื่อสารมวลชนหากมีโอกาส **ปีวอยากเป็นผู้ประกาศข่าวสายการเมืองที่น่าเสนอข่าวจริง** ใจอยากให้คนได้รับข่าวที่เป็นแก่นแท้ใน เพราะข่าวสารมีผลต่อการนำความคิด หากอยากเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างในประเทศ เช่น ทัศนคติ จะต้องเริ่มจากการเลือกข่าวที่น่าเสนอ

กรรมการเคยถามปีวว่าคิดเห็นอย่างไร **ปีวถามกรรมการกลับว่าทุกวันนี้สื่อเสนอสิ่งดีๆ ให้ประชาชนรู้มากแค่ไหนกันหรือคะ มีแต่การนำเสนอในเรื่องที่โหดร้ายและถูกบิดเบือน ดัดทอนให้ผิดเพี้ยน แสดงให้เห็นถึงการทำงานของสื่อที่จรรยาบรรณลดน้อยลง** เมื่อคนดูมาเสพก็จะซึมซับความโหดร้าย คลิปตบตี โชว์หน้าอก และมันจะกลายเป็นเกลียด”

สุดท้ายนี้ปีวได้ทิ้งท้ายว่าอยากให้คุณออกเดินทางตามหาโอกาส และเมื่อได้รับมาแล้วขอให้ทำดีที่สุด เพราะโอกาสไม่ได้มีสำหรับทุกคน หากชอบอะไรมุ่งไปทางนั้น เพราะเธอเชื่อว่าถ้าได้ทำสิ่งที่มีความสุขทุกอย่างจะออกมาดี.

ภาพโดย **ปวีร์ศรี เพงราช**

